

# พระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆ นี้! เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาอันตราย

โดย ดร. เดวิด อาร์. เรเกน

(Source: <https://christinprophecy.org/articles/jesus-is-coming-soon/>)

หลายคนเชื่อว่าเราไม่สามารถรู้เกี่ยวกับเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาได้ เพราะพระเยซูตรัสว่า พระองค์จะเสด็จกลับมา "อย่างขโมยที่มากในเวลากลางคืน" (มัทธิว 24:42-44)

แต่เปาโลได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนใน 1 เธสะโลนิกา 5:1-6 ว่าคำตรัสของพระเยซูไม่ได้หมายถึงผู้เชื่อ "แต่พี่น้องทั้งหลาย ท่านไม่อยู่ในความมืดแล้ว วันนั้นไม่นานจะมาถึงท่านอย่างขโมยมา..." จากนั้นเขาก็อธิบายต่อไปว่าทำไม "เพราะท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่าง และเป็นลูกของเวลากลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด เพราะฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่น แต่ให้เราเฝ้าระวังและมีสติ" แน่ใจว่าเปาโลกำลังกล่าวถึงแสงสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน และสามารถทำให้เรากระฉับกระเฉงได้ผ่านการศึกษาคัมภีร์ เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาแห่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (1 ยอห์น 2:27)

## ทัศนคติของพระเจ้า

ในความเป็นจริงแล้ว พระเจ้ามีหน้าที่ตามพระลักษณะของพระองค์ที่ต้องเตือนโลกถึงการเสด็จกลับมาเร็วๆ นี้ของพระบุตรของพระองค์ เหตุผลก็คือว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาด้วยพระพิโรธอย่างใหญ่หลวง เพื่อ "ทรงพิพากษาและทรงต่อสู้" (วิวรณ์ 19:11) และพระเจ้าไม่เคยระบายพระพิโรธของพระองค์ออกมาโดยไม่เตือนล่วงหน้า

พระเจ้าไม่ประสงค์ให้ผู้ใดพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่ (2 เปโตร 3:9) ดังนั้น พระเจ้าจะเตือนก่อนที่พระองค์จะกระทำตามพระพิโรธของพระองค์เสมอ พระองค์เตือนโลกผ่านทางโนอาห์เป็นเวลาถึง 120 ปี พระองค์เตือนโสโดมและโกโมราห์ผ่านทางอับราฮัม พระองค์ส่งโยนาห์ให้ไปเตือนเมืองนินะเวห์ของพวกนอกศาสนา และพระองค์ส่งนาฮูมไปยังเมืองเดียวกันในอีก 150 ปีต่อมา

ในทำนองเดียวกัน พระเจ้ากำลังเตือนโลกปัจจุบันนี้ว่าพระบุตรของพระองค์กำลังจะเสด็จกลับมา พระองค์กำลังเรียกชาวโลกให้กลับใจ ชาวสารแห่งช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งส่งถึงผู้ไม่เชื่อสามารถสรุปได้ดังนี้ว่า "จงหนีจากพระพิโรธที่จะมาถึง โดยหนีเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของพระเยซูผู้เปี่ยมด้วยความรักเสียเถียวนี้" พระเยซูเสด็จมาเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงความรักของพระเจ้า พระองค์เสด็จมาสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของมนุษยชาติ แต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา พระองค์จะเสด็จมาเพื่อล้างแค้นโดยระบายพระพิโรธของพระเจ้าลงบนผู้ที่ปฏิเสธความรักและพระคุณของพระเจ้า

การเสด็จกลับมาเร็วๆ นี้ของพระเยซูนี้ยังส่งข้อความถึงผู้เชื่อด้วย คริสเตียนที่อุ่นๆ ไม่ร้อนไม่เย็นและคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังกำลังถูกเรียกให้ทำชีวิตของตนให้บริสุทธิ์ "กลางคืนล่วงไปมากแล้ว และรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามา ให้เราเลิกบรรดากิจการแห่งความมืด และสวมเครื่องอาวุธแห่งความสว่าง ให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวัน ไม่ใช่เสียงเสพสุราเมามาย ไม่ใช่หยาบโลนลามก ไม่ใช่วิวาทริษยากัน แต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง" (โรม 13:12-14)

## วิธีการเตือนของพระเจ้า

พระเจ้ากำลังเตือนผู้เชื่อให้ตื่นตัวเรื่องการเสด็จกลับมาเร็วๆ นี้ของพระบุตรของพระองค์ผ่านสิ่งที่เรียกว่า "หมายสำคัญแห่งกาลเวลา" นี่เป็นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกที่เราได้รับการบอกให้เฝ้าจับตามองคำพยากรณ์เหล่านี้ที่จะระบุช่วงเวลาแห่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระคัมภีร์เต็มไปด้วยหมายสำคัญเหล่านี้ มีคำพยากรณ์ประมาณ 500 เรื่องในภาคพันธสัญญาเดิมที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเมสสิยาห์ ในภาคพันธสัญญาใหม่ ข้อพระคำหนึ่งในทุก 25 ข้อเกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซู

ความจริงแล้ว มีหมายสำคัญมากมายยิ่งที่อยากจะเข้าใจได้ทั้งหมด วิธีที่ดีที่สุดที่ผมพบคือการจัดหมายสำคัญเหล่านี้เป็นหมวดหมู่ นั่นคือ

**1) หมายสำคัญแห่งธรรมชาติ** - เราได้รับการบอกให้เฝ้าสังเกตแผ่นดินไหว การกัณดารอาหาร โรคระบาด และหมายสำคัญในสวรรค์ (ดูมัทธิว 24:7 และลูกา 21:11)

นี่เป็นหมายสำคัญที่ได้รับการยอมรับน้อยที่สุดด้วยเหตุผลหลายประการ ประการหนึ่งคือว่า หลายคนเพียงยกไหล่แสดงความไม่สนใจแล้วพูดว่า "มีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเสมอ แล้วจะมีอะไรใหม่อีก" ให้สังเกตว่าพระเยซูตรัสว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะเป็นเหมือน "ความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่มคลอดลูก" (มัทธิว 24:8) นั่นคือความเจ็บปวดจะรุนแรงและถี่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมา กล่าวอีกนัยหนึ่ง แผ่นดินไหวจะรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยขึ้น นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้

อีกเหตุผลหนึ่งที่หมายสำคัญเหล่านี้ได้รับการยอมรับเพียงเล็กน้อยก็เพราะว่าคริสเตียนส่วนใหญ่มีเหตุมีผลมากจนพวกเขาไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติว่ามีจริง และดังนั้นพวกเขาจึงพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับโลกผ่านหมายสำคัญแห่งธรรมชาติ กระนั้น พระคัมภีร์ไบเบิลก็ได้สอนหลักการนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ

พระเจ้าจัดการกับความบาปของโลกผ่านน้ำท่วมใหญ่ในสมัยของโนอาห์ (ปฐมกาล บทที่ 6) พระองค์เรียกชนชาติอียิปต์ให้กลับใจผ่านการบุกรุกของฝูงตั๊กแตน (โยเอล บทที่ 1) ในทำนองเดียวกัน พระองค์ได้ร้องเรียกให้ชนชาติอิสราเอลกลับใจโดยส่งความแห้งแล้ง พายุลมแรง โรคเข็รธา ฝูงตั๊กแตน การกัณดารอาหารและโรคระบาดลงมา (อาโมส 4:6-10) ผู้เผยพระวจนะฮักกัยบอกอย่างชัดเจนว่าความแห้งแล้งนั้นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังเรียกผู้คนให้ทำการจัดลำดับความสำคัญ (ว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุด) (ฮักกัย 1:10-11)

หนังสือพันธสัญญาใหม่เริ่มเรื่องด้วยแสงดาวพิเศษในท้องฟ้าซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการประสูติของพระเมสสิยาห์ (มัทธิว 2:2) ในวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนั้น เกิดความมืดมัวขึ้นถึงสามชั่วโมงและเกิดแผ่นดินไหว (มัทธิว 27:45-51) และเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา โลกจะประสบกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อภูเขาทั้งหมดก็ไม่มีใครหาเจอ หุบเขาทุกแห่งถูกยกขึ้น และเกาะทั้งหมดก็หายไป (วิวรณ์ 16:17-21)

พระเจ้าตรัสผ่านหมายสำคัญแห่งธรรมชาติเสมอ และพระองค์ยังคงทำเช่นนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ เราควรใส่ใจสิ่งเหล่านี้ให้มากกว่านี้

**2) หมายสำคัญแห่งสังคัม** - พระเยซูตรัสว่าสังคัมจะไ้ระเบียบและผิดศีลธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมา ความจริงแล้ว พระองค์ตรัสว่ามันจะเลวร้ายเหมือนในสมัยของโนอาห์ (มัทธิว 24:12,37-39)

เปาโลให้ภาพที่น่ากลัวของสังคัมในวาระสุดท้ายไว้ใน 2 ทิโมธี 3:1-5 เขากล่าวว่าสังคัมนั้นจะแสดงลักษณะออกมาเป็นความรักสามประการ ได้แก่ การรักตนเอง (มนุษย์นิยม) การรักเงิน (วัตถุนิยม) และการรักความสนุกเพลิดเพลิน (สุขนิยม) จากนั้นเขาก็ชี้ให้เห็นว่าผลที่ตามมาของวิถีชีวิตที่ดำเนินในทางโลกนี้จะเป็นสิ่งที่พวกนักปรัชญาเรียกว่าลัทธิทำลายล้าง - นั่นคือสังคัมที่กำลังเกลือกกลิ้งอยู่ในความสิ้นหวัง จิตใจของมนุษย์จะเสื่อมทราม (โรม 1:28) และผู้คนจะเรียกความชั่วว่าความดีและเรียกความดีว่าความชั่ว (อิสยาห์ 5:20)

เรากำลังเห็นคำพยากรณ์เหล่านี้สำเร็จต่อหน้าต่อตาเราในทุกวันนี้ ขณะที่เราเฝ้าดูสังคัมของเราปฏิเสธขนบประเพณีของคริสเตียนที่สืบทอดลงมาและตกลงไปในขุมนรกแห่งความอธรรม การผิดศีลธรรม และความสิ้นหวัง ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ เรากำลังส่งการทำลายล้างของเราออกไปทั่วโลกผ่านภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ของเราที่ผิดศีลธรรมและนิยมความรุนแรง

**3) หมายสำคัญแห่งจิตวิญญาณ** - ซึ่งมีทั้งหมายสำคัญในทางบวกและในทางลบที่เราต้องจับตามองหมายสำคัญในทางลบ ได้แก่ การปรากฏตัวของพระคริสต์เทียมเท็จและลัทธิของพวกเขา (มัทธิว 24:5,11,24), การกบฏ (ทรยศ) ของคริสตจักร (2 เธสะโลนิกา 2:3), การแพร่หลายของลัทธิบูชาซาตาน (1 ทิโมธี 4:1) และการข่มเหงคริสเตียนที่ซื่อสัตย์ (มัทธิว 24:9)

หมายสำคัญแห่งจิตวิญญาณในทางลบเหล่านี้เริ่มปรากฏขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เมื่อลัทธิคริสเตียนมากมายเริ่มก่อตัวขึ้น อย่างแรกคือพวกมอรัมมอน ต่อมาคือพยานพระยะโฮวา จากนั้นก็กลุ่มผู้เชื่อเรื่องภูตผีปีศาจมากมายหลายกลุ่ม เช่น คริสตจักรของพระคริสต์ (นักวิทยาศาสตร์) และคริสตจักรยูนิตี

การกบฏหรือละทิ้งความเชื่อของนิกายหลักในคริสต์ศาสนาเริ่มต้นขึ้นในทศวรรษ 1920 เมื่อโรงเรียนศึกษาพระคัมภีร์สมัยใหม่เยอรมัน (German school of higher criticism) ได้รุกเข้าไปในวิทยาลัยพระคัมภีร์ของอเมริกาและบ่อนทำลายสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ โดยสอนว่าพระคัมภีร์ไบเบิลคือการทำมนุษย์แสวงหาพระเจ้ามากกว่าการเปิดเผยของพระเจ้า (ที่ทรงมี) ต่อมนุษย์

ในช่วงทศวรรษ 1960 ลัทธิบูชาซาตานได้ปะทุขึ้นในสหรัฐอเมริกาและนับแต่นั้นมาก็ได้ส่งออกไปทั่วโลกผ่านทางภาพยนตร์ หนังสือ และรายการโทรทัศน์ของอเมริกา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับเวทมนตร์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติกลายเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งอยู่ในรูปของโหราศาสตร์, วิชาตัวเลข (numerology), การทำนายโชคชะตาโดยมองดูลูกแก้วคริสตัล, การฝึกจิตปรมาตมสมาธิ (transcendental meditation) และการทรงเจ้าเข้าทรง แนวโน้มทั้งหมดได้สิ้นสุดลงในการปรากฏของกลุ่มเคลื่อนไหวที่รวมตัวกันด้วยคำสอนที่ว่ามนุษย์คือพระเจ้า

ขณะที่สังคัมกลายเป็นฝ่ายโลกนั้น ศาสนาคริสต์แท้ก็ถูกโจมตีมากขึ้น ค่านิยมของยิว-คริสเตียน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นรากฐานแห่งอารยธรรมตะวันตก ตอนนี้นักกลับถูกเยาะเย้ยอย่างเปิดเผย และบรรดาผู้ที่ยังคงยึดมั่นในค่านิยมเหล่านี้ จะถูกสื่อวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเป็น "พวกกลุ่มเคลื่อนไหวทางศาสนาแบบอนุรักษและไม่ผ่อนปรน (intolerant fundamentalists)"

หมายสำคัญทางจิตวิญญาณในทางบวกมีมากมาย ได้แก่ การประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลก (มัทธิว 24:14), การเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอย่างยิ่งใหญ่ (โยเอล 2:28-32) และการทำให้กระจ่างทางจิตวิญญาณเพื่อให้เข้าใจคำพยากรณ์ที่ได้ "ถูกผนึกไว้" จนถึงวาระสุดท้าย (ดาเนียล 12:4,9)

เช่นเดียวกับหมายสำคัญในทางลบ เรากำลังเห็นหมายสำคัญในทางบวกเหล่านี้สำเร็จในวันและเวลาของเรา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พระกิตติคุณก็ได้ถูกประกาศออกไปทั่วโลกในศตวรรษนี้ และพระคัมภีร์ไบเบิลก็ได้รับการแปลออกในทุกภาษาสำคัญ

การเปล่งมาอย่างยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวาระสุดท้ายซึ่งพยากรณ์โดยผู้เผยพระวจนะโยเอลได้เริ่มขึ้นแล้วเช่นเดียวกัน โยเอลเรียกสิ่งนี้ว่า "ฝนปลายฤดู" (โยเอล 2:23) และเขากล่าวว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากชาวยิวได้กลับไปยังดินแดนของพวกเขา ประเทศอิสราเอลได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1948 ในปี 1949 พระเจ้าได้เจิมสองพันธกิจที่จะส่งผลกระทบไปทั่วโลก นั่นคือพันธกิจของบิลลีเกรแฮม และของออร์ล โรเบิร์ตส์ จากนั้นในทศวรรษที่ 1960 กลุ่มเคลื่อนไหวแคริสมาติกก็เกิดขึ้นซึ่งกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูใหม่ในการนมัสการและเน้นย้ำว่าของประทานแห่งพระวิญญาณยังคงมีอยู่และใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเร่งเร้าให้ทำความเข้าใจคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นเริ่มขึ้นในปี 1970 ด้วยการตีพิมพ์หนังสือของแฮล ลินด์ซีย์ ที่ชื่อ *The Late Great Planet Earth* ดูเหมือนหนังสือเล่มนี้จะเปิดกว้างให้ผู้คนทั่วไปไปทำความเข้าใจคำพยากรณ์มากมายที่ได้ "ถูกผนึกไว้" จนถึงวาระสุดท้าย (ดาเนียล 12:4,9) นำประหลาดใจที่มันกลายเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งของโลก (รองจากพระคัมภีร์ไบเบิล) เป็นเวลาถึงสิบปีต่อมา!

**4) หมายสำคัญแห่งเทคโนโลยี** - หนังสือดาเนียลบันทึกว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็วของความรู้ในวาระสุดท้ายและผู้คนจะเคลื่อนที่ไป-มาอย่างรวดเร็ว (ดาเนียล 12:4) มีคำพยากรณ์มากมายในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ไม่สามารถเข้าใจได้นอกจากจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น คนทั้งโลกสามารถมองดูสภาพสองศพที่วางอยู่ตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มได้อย่างไร (วิวรณ์ 11:8-9) เทคโนโลยีที่วิเศษยิ่งทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่าย ผู้เผยพระวจนะที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจะสามารถสร้างรูปบูชาผู้ต่อต้านพระคริสต์ที่ดูเหมือนมีชีวิตได้อย่างไร (วิวรณ์ 13:15) แนนอน คำตอบก็คือวิทยาการหุ่นยนต์ ผู้เผยพระวจนะที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจะเรียกร้องให้ทุกคนบนโลกรับเครื่องหมายต่อต้านพระคริสต์เพื่อซื้อและขายได้อย่างไร (วิวรณ์ 13:16-17) สิ่งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ได้เลยถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์และเครื่องเลเซอร์

พระเยซูตรัสว่าความทุกข์ยากจะนำกลัวยิ่งถึงขนาดที่ทุกชีวิตบนแผ่นดินโลกจะหยุดดำรงอยู่ถ้าพระองค์ไม่ย่นระยะเวลาให้สั้นลง (มัทธิว 24:21-22) ทุกชีวิตจะถูกคุกคามถึงชีวิตก่อนการถือกำเนิดของอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไร การพูดอ้างอิงเกี่ยวกับพลาสมาของนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนั้นน่าจะอยู่ในถ้อยคำของลูกาว่ามนุษย์ในวาระสุดท้ายจะ "สลบไสลไปเพราะความกลัว" เพราะ "บรรดาสิ่งที่มีฤทธานุภาพในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน" (ลูกา 21:26) นั่นฟังดูเหมือนเป็นการพูดถึงการแยกตัวของอะตอมอย่างแนนอน

**5) หมายสำคัญแห่งการเมืองโลก** - พระคัมภีร์ไบเบิลพยากรณ์ว่าจะมีรูปแบบหนึ่งของการเมืองโลกที่จะกำหนดลักษณะของแผนที่เชิงภูมิรัฐศาสตร์ในวาระสุดท้าย

จุดสำคัญคือประเทศอิสราเอลที่ตั้งขึ้นใหม่ (เศคาริยาห์ 12:2-3) ซึ่งจะถูกปิดล้อมโดยประเทศที่เป็นภัยคุกคามจาก "ภูมิภาคที่ห่างไกลออกไปทางเหนือ" ซึ่งก็คือชนชาติ "รอส" หรือรัสเซียในสมัยปัจจุบัน (เอเสเคียล 38:2,6) นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เป็นภัยคุกคามทางตะวันออกซึ่งจะสามารถส่งกองทัพที่

มีทหาร 200 ล้านนายได้ ซึ่งคือจีน (วิวรณ์ 9:13-16 และวิวรณ์ 16:12-13) แหลงภัยอันตรายที่สามต่ออิสราเอลคือกลุ่มประเทศอาหรับที่มีอาณาเขตล้อมรอบอิสราเอล ประเทศเหล่านี้ต้องการจะได้ดินแดนของอิสราเอล และจะพยายามแย่งคืนมาจากชาวยิว (เอเสเคียล 35:10 และ 36:2)

เหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในฉากการเมืองโลกในวาระสุดท้ายจะเป็นกลุ่มพันธมิตรของชาติยุโรปที่จะจัดตั้งสมพันธมิตรที่มีศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ของจักรวรรดิโรมันโบราณ (ดาเนียล 2:41-44, ดาเนียล 7:7,23-24, และวิวรณ์ 17:12-13) สมพันธมิตรนี้จะทำหน้าที่เป็นฐานทางการเมืองสำหรับการปรากฏตัวขึ้นของผู้ต่อต้านพระคริสต์และการสร้างอาณาจักรทั่วโลกนี้ของเขา (ดาเนียล 7:8)

หมายสำคัญแห่งการเมืองระหว่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ สงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม (มัทธิว 24:6), สงครามกลางเมือง (มัทธิว 24:7) และความไร้ระเบียบและการก่อการร้ายระหว่างประเทศต่างๆ ไป (มัทธิว 24:12)

## 6) **หมายสำคัญแห่งอิสราเอล** - หมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอลนั้นมีมากมายและสำคัญยิ่ง

คำพยากรณ์ที่บันทึกไว้อย่างมากมาย มากที่สุดในหนังสือพันธสัญญาเดิมคือการพยากรณ์ว่าชาวยิวจะถูกนำมารวมตัวกันอีกครั้งจาก "ทั่วทุกมุมโลก" ในวาระสุดท้าย (อิสยาห์ 11:10-12) พระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกว่าผลของการมารวมตัวกันใหม่จะเป็นการสถาปนาประเทศอิสราเอลขึ้นใหม่ (อิสยาห์ 66:7-8) พระคัมภีร์บันทึกว่าเมื่อชาวยิวกลับเข้ามาในดินแดนของพวกเขาแล้ว จะเกิดการอัศจรรย์ในการยึดคืนและบุกเบิกทำการเพาะปลูกในดินแดนนั้นอีกครั้ง (อิสยาห์ 35) ทะเลทรายจะ (เต็มไปด้วยพืชพรรณ) บานสะพรั่ง และผู้คนจะร้องว่า "แผ่นดินนี้ที่เคยรกร้างได้กลายเป็นอย่างสวนเอเดน" (เอเสเคียล 36:35)

การอัศจรรย์แห่งวาระสุดท้ายอีกประการหนึ่งคือการฟื้นฟูและนำภาษาฮีบรูมาใช้ใหม่ (เศฟันยาห์ 3:9) คนส่วนใหญ่ไม่รู้อะไรที่แท้จริงที่ว่าเมื่อชาวยิวถูกทำให้กระจัดกระจายไปจากดินแดนของพวกเขาใน ค.ศ. 70 นั้น พวกเขาหยุดพูดภาษาฮีบรู ชาวยิวที่ตั้งรกรากอยู่ในยุโรปได้พัฒนาภาษาใหม่ขึ้นที่เรียกว่าภาษายิดดิช ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาเยอรมันกับภาษาฮีบรู ชาวยิวที่อพยพไปยังแองโกลอสaxon ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้สร้างภาษาขึ้นใหม่ที่เรียกว่าลาดีโน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาฮีบรูกับภาษาสเปน

หมายสำคัญอื่นๆ ของอิสราเอลที่เราถูกบอกให้เฝ้าจับตาดูในวาระสุดท้าย ได้แก่ การเข้ายึดครองกรุงเยรูซาเล็มใหม่อีกครั้ง (ลูกา 21:24), การฟื้นคืนความแข็งแกร่งของกองทัพอิสราเอล (เศคาริยาห์ 12:6) และการมุ่งความสนใจอีกครั้งหนึ่งไปยังการเมืองโลกที่เกี่ยวกับอิสราเอล (เศคาริยาห์ 12:3)

หมายสำคัญที่สำคัญทั้งหมดเหล่านี้สำเร็จลงแล้วในศตวรรษนี้ ประเทศนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ ดินแดนนี้ถูกยึดคืนและได้รับการบุกเบิก ภาษาโบราณได้รับการฟื้นฟูและนำกลับมาใช้ใหม่ ชาวยิวกลับมายู่ในกรุงเยรูซาเล็ม และอิสราเอลเป็นจุดศูนย์กลางของการเมืองโลก

พระเยซูตรัสไว้ในลูกา 21:28 ว่าเมื่อหมายสำคัญเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้น เราควร "ลุกขึ้นยืนและพักศีรษะขึ้น" เพราะ "การไถ่ตัวพวกเราใกล้จะมาถึงแล้ว"

## หมายสำคัญที่สำคัญ

หมายสำคัญที่สำคัญที่สุดคือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเพราะพระเจ้าใช้ชาวยิวตลอดทั่วพระคัมภีร์เป็นนาฬิกาบอกเวลาสำหรับคำพยากรณ์ของพระองค์ ผมหมายความว่าบ่อยครั้งยิ่งที่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

กำลังเปิดเผยเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น พระองค์จะชี้ไปที่ชาวยิวและดรัสว่าเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับพวกเขา เหตุการณ์สำคัญก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างที่ดีของหลักการนี้พบได้ในหนังสือดาเนียล บทที่ 9 ในคำพยากรณ์เรื่อง "เจ็ดสิบสัปดาห์" ที่มีชื่อเสียง ผู้เผยพระวจนะบอกให้เราเผ่าดูการออกพระราชกฤษฎีกาที่จะอนุญาตให้มีการสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ จากนั้นเขาก็กล่าวว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาหลังจากเวลาหกสิบเก้าสัปดาห์ (483 ปี) นับจากการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้นให้กับชาวยิวแล้ว

มีคำพยากรณ์สำคัญสองเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างการเสด็จกลับมาของพระเยซูกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาวยิวนับตั้งแต่ปี 1948 ทั้งสองเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าช่วงเวลาที่เรา กำลังมีชีวิตอยู่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

## ประเทศอิสราเอล

ประการแรกคือการสถาปนาประเทศอิสราเอลขึ้นใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 1948 พระเยซูได้หยิบยกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาดรัสว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะส่งสัญญาณว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเร็วๆ นี้

คำพยากรณ์ของพระองค์อยู่ในคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ (มัทธิว 24:32-35) ซึ่งพระองค์ได้นำเสนอไว้ในคำสอนบนภูเขาเมกอกเทศ (Olivet Discourse) หนึ่งวันก่อนที่พระองค์จะดรัสถ้อยคำนี้ พระองค์ได้สาปแช่งต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผล โดยทำให้มันเหี่ยวแห้งไป (มัทธิว 21:18-19) นี่เป็นคำพยากรณ์ที่ใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อสารว่าในเวลาไม่ช้านี้ พระเจ้าจะระบายพระพิโรธของพระองค์ลงมาบนชาวยิวเนื่องเพราะการไม่เกิดผลฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาในการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์

วันรุ่งขึ้น พระเยซูได้เตือนสาวกของพระองค์ถึงต้นมะเดื่อ พระองค์บอกให้คอยดูมันบานสะพรั่งอีกครั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระองค์ดรัสว่าจงเผ่าดูการเกิดประเทศอิสราเอลขึ้นมาใหม่ พระองค์ดรัสว่าเมื่อต้นมะเดื่อแตกหน่ออ่อนและออกใบอีกครั้ง พระองค์จะประทับอยู่ที่ประตูสวรรค์และพร้อมจะเสด็จกลับมา (มัทธิว 24:33)

พระองค์ดรัสเสริมข้อสังเกตที่น่าสนใจซึ่งมีความสำคัญพอๆ กันว่า "เราบอกความจริงกับท่านว่า คนในยุคนี้อาจจะไม่ล่วงลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น" (มัทธิว 24:34) คนในยุคไหนละ ก็คนในยุคที่ได้เห็นต้นมะเดื่อแตกหน่ออ่อนและออกใบ

เราเป็นคนในยุคนั้น ต้นมะเดื่อได้แตกหน่ออ่อนและออกใบแล้ว พระเยซูประทับอยู่ที่ประตูสวรรค์แล้ว

## กรุงเยรูซาเล็ม

เหตุการณ์สำคัญประการที่สองถูกพยากรณ์โดยพระเยซูในถ้อยคำเดียวกันนั้น ดังที่ลูกาบันทึกไว้ว่า "พวกเขา [ชาวยิว] จะล้มลงด้วยคมดาบและจะต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยของทุกประชาชาติ และคนต่างชาตินี้จะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วน" (ลูกา 21:24)

ครั้งแรกของคำพยากรณ์นี้สำเร็จลงในปี ค.ศ. 70 ซึ่งเป็นเวลาสี่สิบปีหลังจากที่พระเยซูดรัสถ้อยคำเหล่านั้น ในปีนั้น ชาวโรมันภายใต้ทิตัสได้พิชิตกรุงเยรูซาเล็มและทำให้ชาวยิวกระจัดกระจายไปทั่วท่ามกลางประชาชาติต่างๆ เยรูซาเล็มอยู่ภายใต้การยึดครองของชาวต่างชาติเป็นเวลา 1,897 ปี จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 1967 เมื่ออิสราเอลได้กรุงเยรูซาเล็มคืนมาในช่วงการทำสงครามหกวัน

การที่ชาวยิวเข้ายึดครองกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งเป็นข้อพิสูจน์ในทางบวกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูตรัสว่านี่จะเป็นจุดจบของยุคคนต่างชาติ

## ร้องเรียกให้ปฏิบัติการ

เป็นความจริงแท้แน่นอนและไม่อาจปฏิเสธได้ที่จะสรุปว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาอันตรายนับล้านล้านมากมายแห่งช่วงเวลาต่างๆ มาถึงเราแล้ว และมันกำลังตะโกนร้องเรียกความสนใจจากเรา

คุณพร้อมหรือยัง ถ้าพระเยซูเสด็จกลับมาในวันนี้ พระองค์จะเป็น "ความหวังอันเป็นพร" ของคุณหรือไม่ (ทิตัส 2:11-14) หรือพระองค์จะทรงเป็น "ความน่าสะพรึงกลัวอันศักดิ์สิทธิ์" ของคุณ (วิวรณ์ 6:12-17) ถ้าคุณไม่เคยต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะต้องกระทำ กลับใจจากบาปของคุณและร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่คุณจะได้รับ ความรอด (กิจการ 2:14-39)

และถ้าคุณเป็นคริสเตียน คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่ราวกับว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในนาที่หนึ่งนาที่ใดนี้หรือไม่ คุณได้อุทิศชีวิตของคุณในทางแห่งความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า คุณกำลังอธิษฐานเพื่อผู้หลงหายและเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อคุณมีโอกาสหรือเปล่า

คุณปรารถนาอย่างมากให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาหรือไม่ คุณพูดอย่างเปาโลได้ไหมว่าคุณเป็นผู้แข่งขันรับ "มงกุฎแห่งความชอบธรรม" เพราะคุณได้ดำเนินชีวิต "ในความรักต่อการเสด็จมาของพระองค์" (2 ทิโมธี 4:7-8)